

# Đời Sống Đấng Christ

**Mùa Gặt**

**Giăng 4:27, 31-38**

**Câu Gốc  
Thiếu Nhi**

“Làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài.” Giăng 4:34

**Câu Gốc  
Nhi Đồng**

“Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài.” Giăng 4:34

**Câu Chuyện  
Kinh Thánh**

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

Có bao giờ mẹ em chỉ thứ gì xung quanh em, nhưng em không để ý, có thể là những vết dơ trên sàn hay là bình sữa của em mình. Có bao giờ em đi trong phòng, nhìn xung quanh và nói, “Tôi không thấy gì,” bất kể nó là gì? Tôi bảo đảm là mẹ của em sẽ đi trở lại phòng với em và nhặt lên chính xác cái gì mẹ em muốn em đi tìm! Các môn đồ của Chúa Giê-xu cũng có nan đề giống như vậy. Họ không nhìn như cách Chúa Giê-xu nhìn. Hãy nhìn trở lại ở câu chuyện của người đàn bà ở giếng nước và thấy điều đã gì xảy ra.

Em có nhớ câu chuyện về người đàn bà này? Chúa Giê-xu là một môi trong chuyến đi từ Sa-ma-ri đến xứ Ga-li-lê và ngồi xuống giếng để nghỉ. Có phải Chúa đi một mình đến xứ Sa-ma-ri? Không, các môn đồ Chúa cùng đi với Ngài. À, người đàn bà này đến, trong giờ ăn trưa, và múc nước để xài nhưng bà nhận ra nước hằng sống bằng cách nhận Chúa Giê-xu vào đời sống bà. Em có nhớ môn đồ Chúa đi đâu khi Ngài nói chuyện với người đàn bà này? Họ vào phố để tìm đồ ăn trưa. Khi các môn đồ Chúa trở lại với đồ ăn trưa, họ ngạc nhiên khi Chúa trò chuyện với người đàn bà này, người đàn bà Sa-ma-ri, nhưng không ai trong họ nói bất cứ điều gì.

Sau đó, các môn đồ mời Chúa ăn trưa, nhưng Ngài không ăn! Và em biết Chúa nói điều gì Không? Ngài nói, “Ta có đồ ăn mà các ngươi không biết.” Điều này làm các môn đồ Ngài thắc mắc! Họ hỏi nhau xem có ai đã mang cho Chúa Giê-xu thứ gì để ăn trong khi họ đi. Điều mà môn đồ Ngài không hiểu là Chúa không nói về thức ăn bình thường như táo và thịt và khoai tây chiên! Nó đơn giản như sự giải thích của Chúa cho người đàn bà ở giếng nước về nước sống chứ không phải nước uống nhưng là nhận Chúa Giê-xu vào trong đời sống của bà. Chúa giải thích cho môn đồ Ngài rằng nói cho mọi người về Đức Chúa Trời là vật thực nuôi nâng Ngài và quan trọng hơn đồ ăn vật chất. Làm việc Đức Chúa Trời làm cho Chúa Giê-xu

**Mục Đích  
Bài Học**

Giới thiệu khái niệm về mùa gặt và ứng dụng thuộc linh.  
Thảo luận sự quan trọng của việc “nhìn thấy người, thật sự nhìn thấy người và chia sẻ Chúa Giê-xu với họ.”

được đầy tràn bên trong và làm Ngài thỏa mãn nên Chúa không nghĩ về vật thực. Ngài thích thú vì người đàn bà ở giếng nước tin trong Đức Chúa Trời, qua chính Ngài!

Chúa Giê-xu chia sẻ một câu chuyện với họ để giải thích thêm! Chúa Giê-xu nói chuyện về mùa gặt, thời gian mà những người nông dân phải đi trồng trọt, đi ra cánh đồng và gặt hái những gì sẵn sàng mà Chúa làm cho chúng lớn lên. Với Chúa Giê-xu và môn đồ Ngài, đó là thời gian trong năm khi người ta nói về mùa gặt vì chỉ còn cách 4 tháng nữa. Chúa Giê-xu muốn họ thấy cái gì mà Chúa thấy, đó là mùa gặt đã sẵn sàng! Các em có suy nghĩ nhớ về những đôi vó này hay chai sữa em bé ở trên sàn mà em không thấy cho đến khi mẹ em nhặt chúng lên? Chúa Giê-xu muốn môn đồ nhìn xung quanh họ. Vâng, môn đồ đã đi từ một nơi, qua Sa-ma-ri, đến nơi khác, nhưng Chúa có chương trình cho người đàn bà ở giếng nước và người trong làng của bà. Họ dường như không thấy điều đó. Họ suy nghĩ đến nghỉ ngơi và ăn trưa. Chúa Giê-xu muốn họ thấy là người Si-kha cần biết, muốn biết, về Ngài. Chúa Giê-xu bảo môn đồ hãy nhìn xung quanh là cánh đồng đã chín và sẵn sàng cho mùa gặt. Mùa gặt mà Chúa nói về là cánh đồng của những người cần tin Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu biết là điều gì xảy ra trong làng khi người đàn bà ở giếng nước kể là bà gặp Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thế gian và Ngài nói cho bà về những điều bà làm trước đây! Em có nhớ, tuần rồi, điều gì xảy ra tiếp? Nhiều người tin Chúa bởi vì những gì bà nói và nhiều người khác tin khi họ lắng nghe Ngài.

Các em như thế nào? Các em có tin Chúa Giê-xu, tin là Ngài là Đấng đến từ Đức Chúa Trời? Nếu không, em muốn làm bây giờ? Và nếu em đã tin, em sẽ học từ nơi Chúa Giê-xu và nhìn xung quanh? Mỗi ngày các em thấy ai nơi trường, hay là trên đường đến trường? Em gặp ai mỗi buổi chiều? Em có nói về Chúa Giê-xu cho mọi người? Em có vui khi được nói về Chúa với người mà họ muốn biết tại sao Chúa yêu họ và tại sao Chúa sai Chúa Giê-xu chết thế cho họ? Hãy làm thử hôm nay!

**Trò Chơi  
Câu Gốc**

Cho các em xem câu gốc. Để cho các em thì giờ để ngâm nga, không thay đổi chữ nhưng ngâm thành một giai điệu riêng của các em.

**Câu Nguyện**

Câu nguyện để thấy như Chúa thấy. Cầu nguyện để có cơ hội chia sẻ Chúa Giê-xu hôm nay.

**Tóm Lược**

Vừa ăn vừa nói đến vật liệu để làm và nói đến bột v.v. Giải thích bột có từ lúa mì và cho các em xem hình ảnh về mùa gặt.

**Chuẩn Bị Cho Tuần Tới**

Bài 12  
Con Trai Quan Thị Vệ Được Sống  
Giăng 4:43-54

## Bài Học Cho Thiếu Nhi

---

### Tôi Có Thể Làm Việc Cho Chúa Giê-xu

Hát bài “Ma-ri có một con cừu nhỏ”

Giê-xu làm việc Chúa mỗi ngày, làm cả ngày, làm cả ngày.  
Giê-xu làm việc Chúa mỗi ngày, em có thể làm nó luôn.

Em có thể làm cho Giê-xu, cho Giê-xu, cho Giê-xu.  
Em có thể làm cho Giê-xu, bạn có thể làm nó, luôn.

Có bao giờ em nghĩ về công việc Chúa làm? Em có thể nhớ những việc nào Chúa làm?

Chúa là một thợ mộc với cha mình là Giô-sép.

Chúa dạy Kinh Thánh tại nhà thờ.

Chúa dạy cho bạn của Chúa, môn đồ của Ngài.

Chúa biến nước thành rượu.

Trong câu chuyện cho hôm nay, chúng ta xem Kinh Thánh và biết là Chúa Giê-xu đã làm xong công việc Cha giao cho làm. Chúa Giê-xu làm việc cho Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu muốn những điều tốt nhất, và làm luôn luôn. Đức Chúa Trời sai Chúa Giê-xu đến để cho mọi người biết Ngài yêu họ như thế nào. Chúa nói với một người tên Ni-cô-đem và Chúa nói cho người đàn bà tại giếng nước. Và người đàn bà tại giếng nước đi nói lại cho những người nơi bà cư ngụ.

Em có thể làm việc cho Chúa Giê-xu. Em hãy nói cho mọi người là Chúa cũng yêu họ. Em nói mọi người em biết về Chúa yêu họ!

Cầu nguyện: “Cám ơn Đức Chúa Trời vì đã yêu con. Xin giúp con nói cho mọi người con biết Chúa cũng yêu họ.”

## Sinh Hoạt

---

- Cung cấp giấy màu và trò chơi sắp chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay.
- Thảo luận với các em ý kiến của Chúa Giê-xu có thực phẩm khác. Tìm những em vui quá quên ăn - có thể chương trình ở trường hay một bữa tiệc sinh nhật. Nói về Chúa Giê-xu quá thích thú để chia sẻ về sự thật Chúa yêu mọi người quanh Ngài. Khuyến khích các em làm giống như vậy.
- Nếu các em là lớp lớn, đi sâu hơn để thảo luận về mùa gặt. Mang vào trong hình ảnh mùa gặt thời nay vào với Kinh Thánh. Nói về gieo và gặt. Việc gieo thường xong sau mùa mưa và mùa gặt thường sau mùa xuân. Nhiều khi người gieo là không cần thiết là người gặt.
- *Gợi Ý Thuộc Linh:* Chúng ta gieo lời và mùa gặt trái sự sống cho Chúa là sau khi người ta nghe về Kinh Thánh và chuẩn bị như mùa thu và mùa xuân. Nhiều khi người có cơ hội dẫn dắt người ta đến với Chúa nhưng không là người đầu tiên nói cho họ biết về Chúa Giê-xu. Hãy kiên nhẫn. Hãy vâng phục. Hãy để Chúa làm việc!
- Làm lưới hái. Dùng giấy cứng hay giấy màu để vẽ hình dạng tay nắm và lưới uốn cong. Sơn màu nâu cho cán gỗ và phủ lưới với giấy nhôm.
- Mang sản phẩm lúa mì hay bắp và sản phẩm từ bắp. Tiếp tục nói chuyện về mùa gặt và biết bao nhiêu người xung quanh chúng ta chưa biết đến Chúa. Khuyến khích các em nói về Chúa cho một người mới về Chúa Giê-xu mỗi ngày tuần này.
- Chơi dán giấy. Chọn một hay nhiều người làm “người gặt”. Những người còn lại làm “lúa mì.” “Người gặt” chạy tìm dán “lúa mì”. Khi “lúa mì” đã được dán, họ đứng lại tại chỗ, giống như một bó lúa đã gặt và xấp xếp. Trò chơi kết thúc khi mọi người đã được “gặt.”